

# กฟผ. สร้างเยาวชนรักษ์สายส่ง พิชังเพื่อหงษ์หลักเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคม



๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัดของ ภาคอีสานของไทยทั้งหมด เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั่วทั้งภาคเลยทีเดียว

จากการที่ กฟผ. มีพื้นที่ในความรับผิดชอบเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านมีอาชีพในการทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด ไร่ อ้อย ฯลฯ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน เช่น มีการเผาหญ้าหรืออ้อยได้แนวสายส่ง ปลูกสิ่งก่อสร้างที่สูงใกล้เสาโครงเหล็ก หรือแม้กระทั่ง การลักขโมยเนื้อเสาโครงเหล็กนั้น ล้วนอันตรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบสายส่งไฟฟ้าได้ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วทั้งภาครัฐและเอกชน กฟผ. จึงให้ความสำคัญในการสร้างความรู้กับประชาชนในเรื่องของกฎหมาย ความปลอดภัยได้แนวสายส่งได้ทั่วถึง เพื่อช่วยกันดูแลรักษา สอดส่องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ หรือเกิดให้น้อยที่สุด



โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2539 โดย กฟผ. ได้มีการพัฒนาค่ายเยาวชนรักษ์สายส่งมาโดยตลอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูลของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างถูกต้องในทุกด้าน มีข้อมูลอ้างอิง โปร่งใส ทำให้เยาวชนมีความรู้ ว่า กฟผ. มีภารกิจในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นเครือข่ายให้ กฟผ. และรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมดูแลรักษาเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟผ.



สำหรับค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นนั้น กฟผ. จะมีการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง คือ ข้อกำหนดความปลอดภัย ในเขตแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมถึง การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาสายส่ง ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดรูปแบบเผยแพร่นำเสนอที่โรงเรียนหรือชุมชน ผ่านโครงงานอย่างหลากหลาย อาทิ การนำเสนอผ่านละคร แต่งเพลงและร้องเพลงเกี่ยวกับ กฟผ. แผ่นพับ การนำเสนอหน้าเสาธงก่อนขึ้นชั้นเรียน และการสัมภาษณ์นักเรียนในโรงเรียนหรือบุคคลในชุมชนใกล้โรงเรียนและบ้านพัก เป็นต้น



โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งของ กฟผ. ที่ประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ และทรงคุณค่าต่อประชาชนและ กฟผ. เป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเอง ค้นพบตนเองว่ามีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก กล้าพูดในทางที่ถูกต้อง การทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีเพื่อนหลากหลายเพิ่มขึ้น พร้อมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ไปยังบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนๆ ต่อไปได้ ซึ่งนับได้ว่า “เยาวชน” ก็เป็นอีกหนึ่ง พันธุ์หงษ์หลักของ กฟผ. ที่ได้สร้างประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นับเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่สามารถนำเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มารับทราบถึงภารกิจ กฟผ. ในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และมีความยินดีพร้อมจะเป็นเครือข่ายกับ กฟผ. ที่จะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนต่อไปในอนาคต.....